



ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การกำหนดให้ทุกจังหวัดใช้การบริหารงานแบบบูรณาการ

เรียน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา และจังหวัดเทียบเคียง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง โครงการนำร่องการปรับปรุง การบริหารงานจังหวัด เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการให้เป็นผู้บริหารสูงสุด ของจังหวัด (Chief Executive Office - CEO) และใช้การบริหารงานแบบบูรณาการ ซึ่งมีจังหวัดตามโครงการ จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา รวม ๕ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท ภูเก็ต และ นราธิวาส โดยได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ นั้น พบว่าในภาพรวมการบริหารงาน ของจังหวัดเหล่านี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชนสามารถประสานและร่วมมือกันปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ และบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่จังหวัด ศรีสะเกษ ซึ่งเดิมเป็นจังหวัดที่มีระดับความยากจนเป็นลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ ในปัจจุบันสามารถพัฒนา ความเจริญขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ ๔๔ สมควรที่จะกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เลือกอยู่ทั้งหมด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ใช้การบริหารงานแบบบูรณาการ เช่นเดียวกัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ควรถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง (ระดับ ๙ - ๑๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมิใช่ข้าราชการในสังกัดกระทรวง มหาดไทยเท่านั้น แต่จะพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการระดับสูงทั้งหมดที่มีอยู่ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมมากที่สุดเป็นสำคัญ จึงขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการด้านต่าง ๆ ต่อไป เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้การบริหาร แบบบูรณาการได้ทันกำหนดเวลาข้างต้นด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่ นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๓๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔